



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๓/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง کلیรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
“มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด”

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น และสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดส่ง کلیรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด” เพื่อรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เห็นความสำคัญ ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และร่วมส่ง کلیในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

**คณะกรรมการอำนวยการ**

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต.สมรักษ์ แทนลาน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกรชนก ธรรมิภักดี	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นางสาววนิดา กาบสุวรรณ	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	กรรมการ
นายเกษม เมลิตทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศุภมงคล อินทร์สนอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นายวิฑิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๒. ติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการกลั่นกรอง

นายประจวบโชค สร้อยสม	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
นางกาญจณี เหลืองวัฒนนันท์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน	รองประธานกรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ พุ่มสะอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจันทนา กิ่งพุมิ	ครู	กรรมการ
นางสาวจุฑามาส จันทรมณี	ครู	กรรมการ
นางสาวพิมพ์สุภา ทรัพย์อยู่	ครู	กรรมการ
นางสาวอริยา กันทะวงศ์	ครู	กรรมการ
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู	กรรมการ
นางสาวนาฏศิลป์ คชประเสริฐ	ครู	กรรมการ
นายวิหิต บัวประเสริฐ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. กลั่นกรองคลิปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “มัธยมออนไลน์ ห่างไกลโควิด” ให้เป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
๒. ดำเนินการส่งคลิปที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ทางอีเมล patcharee.ps1@gmail.com

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เสียสละ ตั้งใจ เพื่อบังเกิดผลดีต่อโรงเรียน  
และราชการสืบไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประจวบโชค สร้อยสม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”